
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2564 

วันที่ 1  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 

เวลา 09.30 น. 
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เทศบาลต าบลชนบท 

อ าเภอชนบท   จังหวัดขอนแก่น 
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                                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 

วันอังคาร  ที ่1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 เวลา 09.3๐ น. 
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิโรจน์  แสงมณี ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท วิโรจน์  แสงมณี 
2 นางนุชรา  ค าคูณเมือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท นุชรา  ค าคูณเมือง 
3 นางเนาวรัตน์  หมั่นดี เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชนบท เนาวรัตน์  หมั่นดี 
4 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท - 
5 ร้อยต ารวจตรีจ านงค์  เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านงค์  เมืองวงษ์ 
6 นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ 
7 นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
8 นายประชิต  บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ประชิต  บุญศรี 
9 นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท พงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา 

10 นางลัดดา  พวงชน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ลัดดา  พวงชน 
11 นายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท วสันต์  วรางคณาวดี 
๑2 นายโสภณ   พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท โสภณ   พลเวียง 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ลา 
2    
3    

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายคุณานนต์  หินเธาว์ นายกเทศมนตรีต าบลชนบท คุณานนต์  หินเธาว์ 
2 นางสุนีย์  หินเธาว ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท - 
3 นางสาวณัฏฐ์  พวงชน รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ณัฏฐ์  พวงชน 
4. นายวุฒิชัย  โคตรแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลชนบท วุฒิชัย  โคตรแก้ว 
5. ด.ต. อุทิศ  ตรีศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท อุทิศ  ตรีศรี 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

6 จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่ ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ยุทธนา  ตาบ้านดู่ 
7 นายวิทูล   สุขเพีย รองปลัดเทศบาลต าบลชนบท วิทูล   สุขเพีย 
8 นายสรสิช  ว่องไว ผู้อ านวยการกองช่าง  
9 นายถาวร  ละอองเอก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ถาวร  ละอองเอก 

10 นางนงลักษณ์  พวกเมืองพล ผู้อ านวยการกองคลัง นงลักษณ์  พวกเมืองพล 
11 นางรัตนา  กระพ้ีแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนา  กระพ้ีแดง 
12 นางสาวรื่นกมล  ชลไพร นิติกรปฏิบัติการ รื่นกมล  ชลไพร 
13 นายศิริพันธ์  อัตถาชน ก านันต าบลชนบท  
14 นายสาโรช  ตรีศร ี ก านันต าบลศรีบุญเรือง  
15 นางสุภาพร  ถิระพงษ์ชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลชนบท สุภาพร  ถิระพงษ์ชาติ 
16 นางสาวรัชนี  วรุณศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลชนบท รัชนี  วรุณศรี 
17 นางสาวอัญชลี  ปานอ าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลชนบท  
18 นายโกวิท  เวียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลชนบท โกวิท  เวียงแก้ว 
19 นายอัมพร  สุวรรณหงส์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลชนบท  
20 นายจรูญ  แก้วมาลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลชนบท  
21 นายพิทักษ์  เทวรักษ์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ต าบลชนบท  
22 นายพัฒนพงษ์  จ านงค์พิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง  
23 นายสมโภชน์  มิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลศรีบุญเรือง  
24 นายอุดม  นาสินพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง  
25 ว่าที่ พ.ต.กฤษณ์  ไกยสวน ผจก.ประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท กฤษณ์  ไกยสวน 
26 นายชาญณรงค์   พนักงานพัสดุ ชาญณรงค์   
27    
28    

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาล นัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาล เวลา 09.3๐ น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑1 ท่าน ครบองค์ประชุม  
ดิฉันจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ด้วยสภา
เทศบาลต าบลชนบท ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  ระหว่างวันที่ 7  พฤษภาคม  
2564 – 5  มิถุนายน 2564 และได้ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบล
ชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2/2564  ในวันที่ 1 
มิถุนายน 2564 เพ่ือให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท เปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทและท าหน้าที่ประธานด าเนินการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

กราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบล
ชนบททุกท่าน วันนี้วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลชนบท เมื่อถึงก าหนดการประชุม กระผมขอเปิดการประชุมครับ  
 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

ที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นางสาวณัฏฐ์  พวงชน 
รองนายกเทศมนตรี 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

ก่อนอ่ืนขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลชนบท สมาชิกสภา
เทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ประธานชุมชน
ทุกชุมชนทั้ง 15 ชุมชน ที่ให้ความร่วมมือ ในโครงการคลองสวยน้ าใส เมื่อ
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณริมห้วยหนองเอ่ียน 
ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ ในการปราบวัชพืชก็ประสบความส าเร็จน้ าใสสวยงาม 
ขอคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 

-รับทราบ 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม  2564 
การรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2564  วันนี้สมาชิกสภามาประชุม 11 ท่าน ลา 1 ท่าน ขอให้ทุกท่าน
ตรวจสอบรายงานการประชุม  ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องจะแก้ไขตรงไหน เชิญ
รองณัฏฐ์ ครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท ครั้งแรก วันที่ 6 
พฤษภาคม 2564  หน้าที่ 2 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ 14 นางสาว
ณัฎฐ์  พวงชน ขอแก้ไข  จาก ฎ ชฎา เป็น ฏ ปฏัก  ขอบคุณค่ะ 
 
 

แก้ไขค าผิดตามนี้นะครับ มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่
ครับ เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไข ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ 
ท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทครั้งแรก วันที่ 6 
พฤษภาคม  2564 ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ และท่านใดที่ไม่
เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ 
  
    
 

ระเบียบวาระท่ี 4 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 

 

ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 6 
พฤษภาคม  2564 จ านวน 8 เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง ) 

ไม่รับรองรายงานการประชุม                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา ) 
ลา 1 ท่าน   (นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม  
2564 
 
 

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 
1/2564  เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2564 ขอให้ทุกท่านตรวจสอบ
รายงานการประชุม จะแก้ไขตรงไหน เชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไข ก็ขอ
มติรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 
พฤษภาคม  2564 ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ และท่านใดที่ไม่
เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
 

ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 
ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 11 พฤษภาคม  2564  จ านวน 8 เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง ) 

ไม่รับรองรายงานการประชุม                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา) 
ลา 1 ท่าน   (นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 
1/2564  วันที่ 11 พฤษภาคม  2564  

กระทู้ถาม 
 

-ไม่มี 
 
เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
-ไม่มี 
 
 

เรื่องที่เสนอใหม ่
 

5.1 ญัตติพิจารณาขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

 

 

 

2 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติที่ 5.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ. 2564  รายการที่ 1. รายการตู้ท าน้ าเย็น –น้ าร้อน (แบบถังคว่ า) 
จ านวน 1 หลัง เป็น เงิน 6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน) เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 
 

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน กระผม นายคุณานนต์  หินเธาว์ นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายการที่ 
1. รายการตู้ท าน้ าเย็น –น้ าร้อน (แบบถังคว่ า) จ านวน 1 หลัง เป็น เงิน 
6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน)  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1.ก๊อกจ่ายน้ า โดยเป็นน้ าร้อน 1 หัว น้ าเย็น 1 หวั 
2.ป็นเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็นแบบตั้งพื้น 
3.โครงสร้างใช้สแตนเลส 
4.ถังน้ าดื่ม ขนาด 20 ลิตร 
5.มี มอก. 
6.ใช้กระแสไฟฟ้า 220 v/50 Hz/60 Hz 
7.ขารองตู้ 
ด้วยเทศบาลต าบลชนบทมีการปรับปรุงการท างานภายในองค์กร โดยจัดให้
กองฝ่ายต่างๆ มีห้องท างานที่อยู่ใกล้ชิดกัน เพ่ือให้เกิดการประสานงานกัน
เพ่ือบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของส านักปลัด 
ยังขาดเหลือ ตู้ท าน้ าเย็น –น้ าร้อน (แบบถังคว่ า) จ านวน 1 หลัง เป็น เงิน 
6,000  บาท จึงขอยื่นญัตติต่อประธานสภา เพ่ือเสนอให้สภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 
 

ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยเชิญครับ  
 
 
 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เพ่ือให้เกิดข้อเสนอแนะที่ดี ขอให้ท่าน
ประธานสภาเรียนสอบถามสมาชิกสภาว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่
มีท่านใดอภิปราย ขอให้ท่านประธานสภาขอมติที่ประชุมในรายการที่ 1 
เลยครับ  
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  รายการที่ 1. รายการตู้ท าน้ าเย็น –น้ าร้อน (แบบถัง
คว่ า) จ านวน 1 หลัง เป็น เงิน 6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน)  ท่านใด
เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
รายการตู้ท าน้ าเย็น –น้ าร้อน (แบบถังคว่ า) จ านวน 1 หลัง เป็น เงิน 
6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน)         จ านวน  8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์ วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง ) 
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มติที่ประชุม 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 

 

 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

ไมเ่ห็นชอบ                                    - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา) 
ลา 1 ท่าน   (นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายการตู้ท า
น้ าเย็น –น้ าร้อน (แบบถังคว่ า) จ านวน 1 หลัง เป็น เงิน 6,000  บาท (หก
พันบาทถ้วน) 
 

ญัตติที่ 5.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
รายการที่ 2. รายการปรับปรุงก้ันห้องอลูมิเนียมห้องท างานภายในเทศบาล
ต าบลชนบท เป็นเงิน 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายการ
ที่ 2. รายการปรับปรุงกั้นห้องอลูมิเนียมห้องท างานภายในเทศบาลต าบล
ชนบท เป็นเงิน 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขออนุญาตน า
เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา แบ่งเป็นสองส่วนนะครับ คือ
ชั้นบนและชั้นล่างของส านักงานทางด้านทิศใต้นะครับ หลักการและเหตุผล
นะครับคือห้องประชุมส านักงานค่อนข้างที่จะใหญ่ใช้แอร์สามตัว 
เพราะฉะนั้นเพ่ือเป็นการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการประหยัด
พลังงาน ขออนุญาตเสนอญัตติที่ 5.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายการที่ 2. รายการปรับปรุงกั้นห้องอลูมิเนียมห้อง
ท างานภายในเทศบาลต าบลชนบท เป็นเงิน 62,000 บาท (หกหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) เพ่ือให้การท างาน การประชุมย่อยเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จึงน าเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านได้โปรด
พิจารณาครับ 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  รายการที่ 2. รายการปรับปรุงกั้นห้องอลูมิเนียม
ห้องท างานภายในเทศบาลต าบลชนบท เป็นเงิน 62,000 บาท (หกหมื่น
สองพันบาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 
 

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
รายการปรับปรุงกั้นห้องอลูมิเนียมห้องท างานภายในเทศบาลต าบลชนบท 
เป็นเงิน 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) จ านวน  8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์ วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง ) 
ไมเ่ห็นชอบ                                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา) 
ลา 1 ท่าน   (นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
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มติที่ประชุม 
 

 

1 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางนงลักษณ์ พวกเมืองพล  
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

 

 
 

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายการ
ปรับปรุงกั้นห้องอลูมิเนียมห้องท างานภายในเทศบาลต าบลชนบท เป็นเงิน 
62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 
 

ญัตติที่ 5.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
รายการที่ 3 รายการค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 272,700 
บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือโอนในระบบ  
(e-laas  ) เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายการ
ที่ 3 รายการค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 272,700 บาท 
(สองแสนเจ็ดหมื่นหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือโอนในระบบ (e-laas) 
กล่าวโดยสรุปคือเป็นการตั้งไว้ผิดประเภท เพ่ือโอนเข้าสู่ระบบ e-laas ให้
ถูกต้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ส่วนจ านวน
เงินคงเดิมครับ รายละเอียดอย่างอ่ืนเหมือนเดิมครับ จึงน าเรียนท่าน
ประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านได้โปรดพิจารณาครับ 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ขอสอบถาม ผอ.กองคลัง ระบบ (e-laas) 
หมายความว่าอย่างไรครับ บางท่านอาจจะไม่ทราบ ขอชี้แจงให้สภาได้รับ
ทราบด้วยครับ  
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
ระบบ (e-laas) หมายความว่า ระบบบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนนี้การ
เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลทั้งหมด เราต้องเบิกจ่ายในระบบ (e-laas) 
ทั้งหมด รับ-จ่าย ลงในระบบหมด คือค่า (K) จะหัก 4 % ของค่างาน
ก่อสร้าง ซึ่งมีผู้รับจ้างขอเบิก แต่เราไม่สามรถเบิกให้ได้ เพราะตั้งไว้ผิด
หมวดค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
 

ขอบคุณท่าน ผอ.กองคลังครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ. 2564  รายการที่ 3 รายการค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 
272,700 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือโอน
ในระบบ (e-laas) ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564   
รายการที่ 3. รายการค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 272,700 
บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือโอนในระบบ  
(e-laas)    จ านวน  8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์ วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง ) 
ไมเ่ห็นชอบ                                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา) 
ลา 1 ท่าน   (นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
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มติที่ประชุม 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายการ
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 272,700 บาท (สองแสนเจ็ด
หมื่นหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือโอนในระบบ  (e-laas)     
 
 
 

ญัตติที่  5.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
รายการที่ 4  รายการครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม 
จ านวน 3 ตัว ตัวละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายการ
ที่ 4 รายการครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม จ านวน 3 
ตัว  ตัวละ 10,000 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยจะเข้าสู่หน้าฝน ผมได้ส ารวจดูปั้มน้ าเทศบาล
ต าบลชนบทไม่มีใช้ ส่วนของเก่าน่าจะสึกหรอและเสียหายไปบ้างแล้ว จึง
ขอให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเข้าหน้าฝนแล้ว มี
น้ าขังตามตรอกซอกซอยท่วมขังบ้านเรือนจะได้ใช้ใช้ช่วยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงทีครับ   
 
 

ขอทราบรายละเอียด ปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าที่เราจะจัดซื้อ แรงเท่าไหร่ ความ
ดันแรงขนาดไหนครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมได้น าเรียนในรายละเอียดที่ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ ข้อ1.3.1
แผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง) งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊ม
น้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) ตัวเครื่องปั๊มแซ่ผลิตจากเหล็กหล่อ 
2) ท่อส่งน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
3) ก าลัง 220 โวลล์ 400 วัตต์ 
4) สามารถดูดผ่านวัสดุแปลกปลอมได้ 35 มิลลิเมตร 
 

ขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะ
ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2564  รายการที่ 4 รายการครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบ
จุ่ม จ านวน 3 ตัว  ตัวละ 10,000 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน)  ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 
 

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564   
รายการที่ 4. รายการครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม 
จ านวน 3 ตัว  ตัวละ 10,000 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน)   จ านวน  8  เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
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มติที่ประชุม 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายวสันต์ วรางคณาวดี      
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์ วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง ) 
ไมเ่ห็นชอบ                                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา) 
ลา 1 ท่าน   (นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายการ
ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม จ านวน 3 ตัว  ตัวละ 
10,000 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

ญัตติที่  5.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
รายการที่ 5  รายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 ตัว ตัวละ 
10,000 บาท  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ  
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รายการที่ 5  รายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 ตัว ตัวละ 
10,000 บาท  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
1.4.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเลื่อยโซ่
ยนต์  จ านวน 1 ตัว จ านวนเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
1) เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
2) ลูกสูบเดี่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า 49 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
3) ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.78 แรงม้า 
4) ขนาดโซ่ ไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว 
5) ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท 
6) อุปกรณ์มาตรฐาน แผ่นบังคับโซ่ 11.5 นิ้ว 
เนื่องด้วยเข้าสู่หน้าฝนต้นไม้เจริญเติบโตเร็ว จึงเป็นการจ าเป็นที่ต้องใช้เลื่อย
โซ่ยนต์ นอกจากการใช้จอบใช้เสียมแล้ว เลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเสนอสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบนี้ ชาวบ้านสามารถซื้อได้เลย เนื่องด้วยขนาดไม่
เกิน 12 นิ้ ว  ไม่ต้องไปขออนุญาตกรมป่าไม้ครับ จึ งน าเรียนท่าน
ประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านได้โปรดพิจารณาครับ 
 

ขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
คณะผู้บริหาร กระผมนายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาฯเขต 2  เครื่อง
เดียวไม่พอหรอกครับ ต้นไม้มันเยอะ ซื้ออีกเครื่องได้หรือไม่ครับ ขอบคุณ
ครับ 
ครับผมในความเห็นของผมในฐานะประธานสภา เนื่องจากเหตุวาตภัยที่
ผ่านมาผมเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน จึงมีความต้องการอยาก
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นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 
 
 
 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 
 

 

มติที่ประชุม 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ให้มีสัก 2-3 เครื่องครับ ขอท่านนายกพิจารณาครับ 
ขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ การประชุมเพ่ือ
เสนอการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นในครั้งหน้า ผมจะเสนอญัตติต่อ
ท่านประธานสภา เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลายๆเครื่องครับ 
ขอบคุณครับ 
ขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะ
ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2564  รายการที่ 5 รายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 ตัว 
ตัวละ 10,000 บาท  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ท่านใด
เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 
 

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564   
รายการที่ 5 รายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 ตัว ตัวละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
จ านวน ๙ เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์ วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง            
๙.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์) 
ไมเ่ห็นชอบ                                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  ๒  เสียง 
(1. นายเด่นพงษ์  สถิตยว์ัฒน์  ๒.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา) 
ลา 1 ท่าน   (นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  รายการ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 ตัว ตัวละ 10,000 บาท  เป็น
เงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 
 

ญัตติที่ 5.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  
รายการที่ 6  ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เชิญท่านนายกเทศมนตรี
ครับ  
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
5.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  รายการที่ 6 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยนโยบายของคณะผู้บริหาร 
เพ่ือก ากับดูแลการท างานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลชนบท 
เราจะไม่ใช้วิธีลงเวลาด้วยปากกา จะใช้วิธีแสกนลายนิ้วมือครับ สามารถ 
พิมพ์ข้อมูลออกมาได้เลย ซึ่งจะเป็นข้อเท็จจริงเวลาที่มาปฏิบัติงานครับ จึง
น าเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านได้โปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบครับ 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา      
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 

 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

มติที่ประชุม 

 
 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 
 

มีท่านใดสงสัย จะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านพงษ์พันธ์ ครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่าน
คณะผู้บริหาร กระผม นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท (เก้าพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าติดตั้ง เหตุใดจึงไม่รวมค่าติดตั้งครับ  
 

เชิญท่านนายกครับ  
 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เครื่องแสกน
ลายนิ้วมือนี้ ลักษณะเป็นเครื่องส าเร็จรูป เจาะสกรูเข้าผนังได้เลยครับ จะมี
ตัวบันทึกข้อมูล ติดตั้งง่าย วางไว้ตรงไหนก็ได้ครับ เราสามารถน าตัวที่
บันทึกข้อมูลแล้ว น าไปเข้าคอมพิวเตอร์สั่งพิมพ์ได้เลยครับ เป็นเครื่องที่ไม่
จ าเป็นต้องติดตั้ง ขอให้มีไฟฟ้าครับ 
 
 

ขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะ
ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2564  รายการที่ 6 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือครับ 
 

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564   
รายการที่ 6 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ านวน 8 เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์ วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง ) 
ไมเ่ห็นชอบ                                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา) 
ลา 1 ท่าน   (นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 

เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564  รายการ
ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
5.2  ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ  ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ชนบท เข้าใช้ประโยชน์ ที่ดิน “สาธารณประโยชน์ป่าช้าโรงบ่ม” จ านวน 
30 ไร่   
 
 
 

ญัตติที่ 5.2 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ  ให้การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชนบท เข้าใช้ประโยชน์ ที่ดิน “สาธารณประโยชน์ป่าช้าโรงบ่ม” 
จ านวน 30 ไร่  เชิญผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบทครับ  
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ว่าที่ พ.ต.กฤษณ์  ไกยสวน  
ผู้จัดการประปาสาขาชนบท 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประชิต บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
กระผม ว่าที่ พ.ต.กฤษณ์  ไกยสวน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ชนบทครับ ในเรื่องที่จะน าเรียนในวันนี้ ขอความเห็นชอบ ให้การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาชนบท เข้าใช้ประโยชน์ ที่ดิน “สาธารณประโยชน์ป่าช้า
โรงบ่ม” จ านวน 30 ไร่  ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 ในการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้ถูกต้องตามระเบียบของกรม
ป่าไม้ ในส่วนของประปาสาขาชนบท ได้ยื่นเรื่องเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 
2563  เป็นแบบการขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมาตรา 
54  เอกสาร ป 83-1 ในส่วนขั้นตอนนี้ด าเนินการไปแล้วนะครับ ส่วน
ขั้นตอนที่ 2 จะต้องน าเสนอขออนุญาต ตามแบบ ป 217 โดยจะต้องมีมติ
ของสภาให้ความเห็นชอบ ในการใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในเขตป่าไม้ 
ของเดิม มีจ านวน 45 ไร่  ทางโรงพยาบาลชนบทขอใช้ไป 15 ไร่ การ
ป ร ะ ป า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค ส า ข า ช น บ ท  จึ ง ข อ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์  ที่ ดิ น 
“สาธารณประโยชน์ป่าช้าโรงบ่ม” จ านวน 30 ไร่   จึงเรียนท่าน
ประธานสภา เพื่อเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 
 
 

ขอบคุณท่านผู้จัดการประปาสาขาชนบทครับ มีสมาชิกท่านใด สงสัยจะ  
อภิปราย เชิญครับ  
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
ขออนุญาตหารือท่านผู้จัดการประปาสาขาชนบท 3 หัวข้อครับ  
1.เรื่องความสะอาดของน้ า น้ าไม่ได้คุณภาพ เมื่อเช้าเปิดอาบน้ าก็ยังขุ่น มี
วิธีแก้ไขในส่วนนี้อย่างไรบ้าง 
2. น้ าไม่ไหลน่าจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  
3. ทางชาวบ้านล าบากมาก เรื่องการปรับค่าน้ า 300 บาท มีวิธีการแก้ไข
อย่างไร ไม่ปรับได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 
 
 
 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ขออนุญาตครับ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใน
ส่วนของการประปาสาขาชนบท เอาไว้ในวาระอ่ืนๆ  ในวาระนี้ขอให้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอใช้ประโยชน์ ที่ดิน “สาธารณประโยชน์ป่าช้า
โรงบ่ม” จ านวน 30 ไร่ ให้เสร็จเป็นวาระไปครับ ขอบคุณครับ 
 

ขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในส่วนของน้ าประปา
เอาไว้ในวาระอ่ืนๆนะครับ  ในเรื่องขอใช้ประโยชน์ ที่ดินสาธารณประโยชน์
ป่าช้าโรงบ่ม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ชนบท เข้าใช้ประโยชน์ ที่ดิน “สาธารณประโยชน์ป่าช้าโรงบ่ม” จ านวน 
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 
 

มติที่ประชุม 

 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 
 
 
 
 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายธวัช รุ้งเที่ยงธรรม     
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
  

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางนุชรา  ค าคูณเมือง         
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

30 ไร่  ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท เข้าใช้ประโยชน์ 
ที่ดิน “สาธารณประโยชน์ป่าช้าโรงบ่ม” จ านวน 30 ไร่  จ านวน 10 เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์ วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง ) 
9.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  10. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์)  
ไมเ่ห็นชอบ                                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  1  เสียง 
(1.นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา) 
ลา 1 ท่าน   (นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 

เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท เข้าใช้ประโยชน์ ที่ดิน 
“สาธารณประโยชน์ป่าช้าโรงบ่ม” จ านวน 30 ไร่  
 

5.3 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลชนบท เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท 
จ านวน 3 คน  
 

5.3 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ เพ่ือเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ชนบท เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท จ านวน 
3 คน เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
   
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วย
คณะกรรมการบางรายที่แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทได้พ้น
จากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ เพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงเรียนท่านประธานสภา เพ่ือเสนอสมาชิกสภา พิจารณาคัดเลือกผู้แทน
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านวน 3 คน เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท  
เชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
กระผม นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 1 
ขอเสนอ นายวสันต์ วรางคณาวดี เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลชนบท 

 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรองคนที่ 1   นายโสภณ  พลเวียง 
ผู้รับรองคนที่ 2   นางลัดดา  พวงชน 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
กระผม นางนุชรา ค าคูณเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท  ขอเสนอ 
นางลัดดา  พวงชน เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ชนบท 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายวสันต์ วรางคณาวดี      
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

มติที่ประชุม 

 

 

 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 
 
 
 
 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรองคนที่ 1   นายวสันต์  วรางคณาวดี 
ผู้รับรองคนที่ 2   นายธวัช   รุ้งเที่ยงธรรม5 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
กระผม นายวสันต์ วรางคณาวดี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 
ขอเสนอ นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลชนบท 

 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรองคนที่ 1   นางเนาวรัตน์  หมั่นดี 
ผู้รับรองคนที่ 2   นายประชิต   บุญศรี   
 
มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่ารายชื่อที่เสนอมาทั้ง 
3 ท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท  ดังนี้ 
1.นายวสันต์  วรางคณาวดี 
2.นางลัดดา   พวงชน 
3.นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
 
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท มีมติเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลชนบท  ดังนี้ 
1.นายวสันต์  วรางคณาวดี 
2.นางลัดดา   พวงชน 
3.นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
 

5.4 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลชนบท เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท จ านวน 3 คน  
 

5.4 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ เพ่ือเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ชนบท เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลชนบท จ านวน 3 คน  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วย
คณะกรรมการบางรายที่แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทได้พ้น
จากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ เพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนท่านประธานสภา เพ่ือเสนอสมาชิกสภา 
พิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านวน 3 คน 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลชนบท  
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายประชิต บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายวสันต์ วรางคณาวดี      
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

มติที่ประชุม 

 

 

 

เชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
ดิฉันนางเนาวรัตน์  หมั่นดี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 ขอ
เสนอ นายวิโรจน์  แสงมณี เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรองคนที่ 1  นายโสภณ  พลเวียง   
ผู้รับรองคนที่ 2   นางนุชรา  ค าคูณเมือง    
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
กระผม นายประชิต บุญศรี ขอเสนอ นายโสภณ พลเวียง เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรองคนที่ 1  นายวิโรจน์  แสงมณี 
ผู้รับรองคนที่ 2   นางลัดดา  พวงชน    
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
กระผม นายวสันต์ วรางคณาวดี ขอเสนอ นางนุชรา ค าคูณเมือง เป็น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลชนบท 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรองคนที่ 1  นายประชิต  บุญศรี   
ผู้รับรองคนที่ 2  นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม   
 
 
 

มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่ารายชื่อที่เสนอมาทั้ง 
3 ท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลชนบท ดังนี้ 
1.นายวิโรจน์  แสงมณ ี
2.นายโสภณ  พลเวียง 
3.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 
 
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท มีมติเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชนบท ดังนี้ 
1.นายวิโรจน์  แสงมณี 
2.นายโสภณ  พลเวียง 
3.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประชิต บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายโสภณ  พลเวียง          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

มติที่ประชุม 

5.5. ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ  เพื่อเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลชนบท เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลชนบท  จ านวน  2 คน 
 
 

5.5. ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ  เพ่ือเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ชนบท เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลชนบท  จ านวน  2 คน เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วย
คณะกรรมการบางรายที่แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทได้พ้น
จากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ เพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชนบท เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนท่านประธานสภา เพ่ือเสนอสมาชิกสภา 
พิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านวน 2 คน 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพัฒนาเทศบาล
ต าบลชนบท 

 

เชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
กระผม นายประชิต บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 ขอ
เสนอ นางเนาวรัตน์  หมั่นดี เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชนบท 
 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรองคนที่ 1  นายวสันต์  วรางณาวดี    
ผู้รับรองคนที่ 2  นายโสภณ   พลเวียง   
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
กระผม นายโสภณ พลเวียง ขอเสนอ นายประชิต  บุญศรี  เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชนบท 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรองคนที่ 1  นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
ผู้รับรองคนที่ 2  นางนุชรา  ค าคูณเมือง   
 
 

มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่ารายชื่อที่เสนอมาทั้ง 
2 ท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลชนบทดังนี้ 
1.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี  
2.นายประชิต  บุญศรี 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท มีมติเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
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ระเบียบวาระท่ี 6 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ว่าที่ พ.ต.กฤษณ์  ไกยสวน  
ผู้จัดการประปาสาขาชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางลัดดา  พวงชน         
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

ว่าที่ พ.ต.กฤษณ์  ไกยสวน  
ผู้จัดการประปาสาขาชนบท 
 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ว่าที่ พ.ต.กฤษณ์  ไกยสวน  
ผู้จัดการประปาสาขาชนบท 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลชนบทดังนี้ 
ดังนี้ 
1.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี  
2.นายประชิต  บุญศรี 
 
 
 

เรื่อง อ่ืนๆ 
 
 
 

เชิญท่านผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท ชี้แจงเรื่องที่สมาชิกได้
สอบถามในระเบียบวาระที่แล้วนะครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
ขอชี้แจงในประเดน็ที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม ดังนี้ครับ 
1.ในเรื่องความสะอาดของน้ าประปาที่ขุ่นในตอนนี้ สาเหตุเกิดจากการ
ขยายผิวจราจรของกรมทางหลวง และก็ในส่วนหนึ่งมีการขยายขอบเขตทาง 
ท าให้ไปกระทบแนวท่อเดิม ท าให้มีท่อแตกท่อรั่วบ่อยครั้ง ก็เลยเป็นเหตุที่
ท าน้ าขุ่น แต่ละวันแตกประมาณ 2-3 จุด ในส่วนของประสาขาชนบทก็มี
งบประมาณวางท่อเพ่ิมมาชิดไหล่ทาง  ผลกระทบก็อาจจะเบาบางลง  
2. ในเรื่องของน้ าไม่ไหลก็มีผลกระทบมาจากเรื่องข้างต้นด้วยเหมือนกัน ใน
การซ่อมท่อก็มีผลกระทบ ท าให้ต้องมีการหยุดจ่ายน้ าครับ 
3.ในเรื่องการปรับค่าน้ า 300 บาท ตรงนี้เป็นนโยบายของส่วนกลาง ซึ่ง
ปรับลดจาก 500 บาท เหลือ 300 บาท ถ้าจะปรับลดจากนี้ไม่ใช่อ านาจ
ของผมครับ เป็นอ านาจของส่วนกลาง 
 

ขอบคุณครับ เชิญท่านลัดดา ครับ 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่าน
คณะผู้บริหาร ดิฉันนางลัดดา  พวงชน สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถาม
ท่านผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบทค่ะ กรณีที่ประปาไปซ่อม
ประปาแล้วช่วยท าถนนให้ดีเหมือนเดิมด้วยค่ะ 
 

ขอบคุณครับ กรณีที่ประปาไปซ่อมประปาแล้ว เกิดปัญหาสภาพถนนไม่
เหมือนเดิม ขอให้ท่านผู้น าท าหนังสือแจ้งที่ผมได้ เลยครับ เพราะบางทีใน
การซ่อมประปา ในส่วนสาขาผมก็ดูแล 4 อ าเภอ  ซึ่งมันมีหลายจุด อาจจะ
ตกหล่นไปบ้างครับ  
 

สอบถามท่านผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบทครับ การตัดน้ าช่วงที่
เป็นการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ (covid-19) ประมาณกี่เดือน
ครับ  
 
 

ตอนนี้การงดใช้การจ่ายน้ ารอให้ 2 เดือน ครับ ในส่วนของประปาชนบท 
ยืดให้ 1 เดือน ทางรัฐบาลมีนโยบายยืดไปอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน
ครับ 
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ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 

ด.ต.อุทิศ  ตรีศรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์            
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท               
 

 

 

 

 
 

นายประชิต บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์            
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท               

 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
คณะผู้บริหาร กระผมร้อยช่วงนี้เข้าหน้าฝน ฝนตกบ่อย หน้าวัดโพธิ์ศรี
สะอาด ประตูทางเข้าฝนตกน้ าจะท่วมขังทันที เรียนท่านประธานสภา ฝาก
ไปถึงท่านนายกเทศมตรีด้วยครับ แก้ไขด้วยครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
สมาชิกคงไม่ต่างจากผมนะครับ ก็คงจะทราบดีว่าระดับถนนสูงต่ าต่างกัน 
จะให้กองช่างเข้าไปดูแลแก้ไข ขอบคุณท่านสมาชิกครับ 
 
 

กระผม ด.ต.อุทิศ ตรีศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอบคุณ
ผู้จัดการประปาสาขาชนบท ทีมีหนังสือมาถึงท่านนายกเทศมนตรีต าบล
ชนบท ในการขอใช้ พ้ืนที่สาธารณประโยชน์  ขอเรียนปรึกษา ท่าน
ประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ต่อไปเราจะด าเนินการอย่างไรกับที่ดินสวน
หม่อน ของเทศบาลต าบลชนบทวิบูลย์ ถ้าเขามีหนังสือมาขอใช้พ้ืนที่จะดี
มาก ที่ตรงนั้นอยู่ในเขตเทศบาลต าบลชนบทของเรา ขออนุญาตเรียน
ปรึกษาครับ 
 
 

ผมมีความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกสภาทั้ง 12 ท่าน นะครับ ให้เทศบาลต าบล
ชนบทวิบูลย์ ออกจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลชนบทครับ ขอใช้พ้ืนที่ของเรามา 
15 ปี แล้วขอให้เขาไปสร้างส านักงานใหม่ได้แล้วครับ  ขอบคุณท่าน
ผู้จัดการประปา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ประปานะครับเชิญครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านที่
ปรึกษานายกครับ เรียนท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหารด้วยความเคารพ 
เรื่องที่ดินของกรมธนารักษ์ ขอใช้โดยศูนย์หม่อนไหมเก่า แล้วก็สภาต าบล
ชนบทขอใช้ก่อนยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชนบท ปัจจุบันเป็น
เทศบาลต าบลชนบทวิบูลย์ เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตรับเรื่องนี้ไปพูดคุย
กับท่านนายกเทศมนตรีต าบลชนบทวิบูลย์  ข้อมูลที่ได้ไม่ทราบว่าเป็นจริง
หรือเท็จนะครับ ว่าเทศบาลต าบลชนบทวิบูลย์เขาขออนุญาตกรมธนารักษ์ 
ขอใช้พื้นที่ตรงนั้นถูกต้องตามตามกฎหมายแล้ว ครั้งหน้าผมจะน าเรียนท่าน
สมาชิกสภาในข้อมูลที่เป็นจริงครับ ขอบคุณครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายประชิต บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทเขต 2  ปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องในชุมชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
1.เสาไฟฟ้าซอยบ้านคุณคนิตย์ เสาไฟโอนเอียงได้รับความเดือดร้อนครับ 
2. หลอดไฟฟ้า ซอยบ้านแม่บรรจง บุคละ ไม่มีหลอดไฟครับ 
3.หลอดไฟฟ้า บ้านแม่นารี คุ้มหนอง ครับ ตรงนั้นมืดมาก ยังไม่มีหลอดไฟ  
4. เรื่องค่ายังชีพ แม่บัวจี อายุ 80 แล้ว ยังไม่ได้เบี้ยยังชีพ 800 เลยครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 1.เสาไฟฟ้าซอยบ้านคุณคนิตย์ เสาไฟ
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์            
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท               

 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางลัดดา  พวงชน          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์            
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท               

นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์            
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท               

นางสาวณัฏฐ์  พวงชน             
รองนายกเทศมนตรี 

โอนเอียงได้รับความเดือดร้อน 2. หลอดไฟฟ้า ซอยบ้านแม่บรรจง บุคละ 
ไม่มีหลอดไฟ 3.หลอดไฟฟ้า บ้านแม่นารี คุ้มหนอง ยังไม่มีหลอดไฟ  
4. เรื่องค่ายังชีพ แม่บัวจี อายุ 80 แล้ว ยังไม่ได้เบี้ยยังชีพ 800 บาท 
ผมรับทราบทั้ง 4 เรื่องนะครับ ขอบพระคุณท่านสมาชิก ขอแจ้งท่าน
สมาชิกสภา ถ้าท่านสมาชิกได้รับข้อร้องเรียนเรื่องความเป็นอยู่ เรื่องพ้ืนฐาน
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ผมอยากให้มายื่นเป็นหนังสือ เอาให้
ชัดเจนเป็นเรื่องอะไร ฝากท่านสมาชิกด้วยครับ ขอบคุณครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนาง
เนาวรัตน์ หมั่นดี สมาชิกสภาเขต 2 แจ้งปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้ค่ะ 
1.ถนนบุญจันทร์พัฒนา พอถึงฤดูฝนท่อระบายน้ าจะระบายน้ าไม่ทัน น้ าจะ
ท่วมขังตรงสี่แยกหน้าที่ว่าการอ าเภอ ตรงร้านหม่ าแม่บัวเงิน 
2.ห้องน้ าห้องส้วม ในตลาดสดเทศบาลต าบลชนบท ตรงนั้นจะเป็นที่
รับผิดชอบของเทศบาล ห้องน้ าช ารุดค่ะ 
3.ทางเดินเท้าในตลาดสดเทศบาลต าบลชนบทเป็นหลุมเป็นบ่  
ขอบคุณครับ ถนนบุญจันทร์พัฒนา ตรงร้านหม่ าแม่บัวเงิน รับทราบปัญหา
ครับ ส าหรับห้องน้ าห้องส้วม ผมมีข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริ หารและ
ข้าราชการประจ าแล้วนะครับ เราจะไปปรับปรุงห้องน้ า จะเปิดให้เอกชน
ประมูล รายได้จะเอามาเข้าท้องถิ่น ส่วนการจะจัดเก็บอย่างไรเราจะมี
ระเบียบกับเอกชนที่ประมูลได้ ส าหรับทางเดินเท้าเป็นหลุมในตลาด ผม
รับทราบครับ  
 

ขออนุญาตครับ ผมพูดตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม แล้วนะครับ ต้นไม้ศาลเจ้า
พ่อมเหสักข์ ต้นไม้ที่ยืนต้นตายไปตัดลงได้แล้วครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนาง
ลัดดา พวงชน แจ้งปัญหา ถนนสายเข้าไปในคุ้มกกโก เป็นถนนต่างระดับ 
รถมอเตอร์ไซต์สัญจร เกิดอุบัติเหตุบ่อย อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีช่วย
พิจารณาด้วยค่ะ 
 

ผมรับทราบปัญหา ถนนประชาอุทิศนะครับ ส่วนเรื่องศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ 
น่าจะเรียบร้อยตั้งแต่เม่ือวานครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ
อนุญาตเสนอถนนอีกเส้นหนึ่งครับ คือซอยศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ไปถึงหน้าวัด
เหนือครับ ถ้าได้ลาดยางน่าจะสวยงามครับ 
 
 
 

ขอบคุณท่านสมาชิกครับ โครงการนี้ผมจะบรรจุเข้าเทศบัญญัติ อย่างช้า ปี 
2565 ครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี ขอเสนอซอยถนนข้างบ้านผู้ใหญ่โกวิท ถนนเส้นนี้ทรุดมาก 
เกิดอันตราย และไฟฟ้าของหมู่บ้านวิมานชล บางเสาก็หลอดไฟไม่ติด 
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นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายโสภณ  พลเวียง          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

นายวสันต์ วรางณาวดี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายคุณานนต์  หินเธาว์            
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท               

 

 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี  1. เรื่องการจัดซื้อถังขยะทดแทนของเก่าที่ช ารุด  
2. ไฟส่องสว่างตามทางอยากเน้นตรงทางแยก ยกตัวอย่างระหว่าง ถนน
สายไหมไปถนนกลิ่นแก้ว 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี กระผมนายโสภณ  พลเวียง สมาชิกสภาเขต 2 ผมเห็น
ถนนหลายสายในเขตเทศบาลมีความเสียหายอย่างมากมาย เทศบาลเรา
จะต้องปรับปรุง อย่างสี่แยกตลาดน้อย ทางทิศตะวันตก บ้านอดีต สท.
สุริยนต์ ช่วงหาราช และขอขอบคุณไปยังหัวหน้าส านักปลัดซึ่งได้จัดท า
เอกสารต่างๆ มีความผิดพลาดน้อยมาก ขอบคุณครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี กระผมนายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาเขต 2 เรื่อง 
ถนนหมู่ที่ 3 ตั้งแต่สี่แยกบ้านพ่อส าเนียง ไปศาลากลางบ้านหน้าที่ท าการ
หมู่บ้าน ถนนเสียหายเยอะครับ 
เรียนท่านนายกเทศมนตรี คุ้มโนนสวรรค์ อยากได้กล้อง cctv ครับ อีก
อย่างหนึ่งเรื่องครับ เครื่องออกก าลังกายเกือบทุกจุดอยากให้จัดซื้อ 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ด้วยครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี อีกเรื่อง
ครับ อยากให้มีกระจกเลนส์นูน ตามแยกต่างๆ ที่มีแล้วก็อยากให้ปรับให้ได้
ต าแหน่งที่เหมาะสมครับ 
 
 
 

ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ก านันผู้ใหญ่บ้าน ขอ
อนุญาตแจ้งเรื่องเงินท าบุญศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ สมัยที่ผมด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีครับ ยอดวันที่ 27/3/64 เป็นจ านวนเงิน 102,420 บาท 
ตั้งแต่ปี 2556 ครับ ส าหรับบัญชีเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2564 จ านวน
เงิน  92,000  บาท จะขออนุญาตหารือกับนายกคนเก่า ว่ามีเงินกองทุน
อีกหรือไม่ เพ่ือเอามารวมกันไม่ให้การเมืองมายุ่ง แล้วตั้งคณะกรรมการ
กองทุนให้ผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาจัดการไม่ให้การเมืองมายุ่ง ส าหรับปัญหาที่ท่าน
สมาชิกน าเรียนที่ประชุมสภาผมรับทราบทุกเรื่อง จะไปแก้ไขจะไปท าให้ดี
ขึ้นครับ ผมจะท างบประมาณปี 2565 ร่วมกับสมาชิกสภาทั้ง 12 ท่าน 
ครับ เพ่ือความเป็นเอกภาพ ขอบคุณครับ  อีกเรื่องครับ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ในเรื่องเทศบัญญัติที่ท่านสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ ใน
การเก็บขยะจากหลังคาเรือน ละ 10 บาท เป็น 20 บาท ซึ่งอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงครับ แต่
เพียงว่าปัจจุบันยังอนุโลมให้เก็บ ครัวเรือน ละ 10 บาท อีกสักระยะหนึ่ง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19  พ่ีน้องประชาชน
ได้รับผลกระทบ จึงน าเรียนที่ประชุมได้รับทราบครับ  




